

Số: 299 /BC-UBND

Gia Nghĩa, ngày 04 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri**

Thực hiện Công văn số 2350/UBND-TCD ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri như sau:

**1. Cử tri Trần Việt Cường, thôn Tân Hiệp, xã Đắk R'Moan, thị xã Gia Nghĩa:** Đề nghị tu sửa đường vào bon Đắk R'Moan vì đã xuống cấp hư hỏng nặng.

**Trả lời:** Đoạn tuyến cử tri kiến nghị thuộc tuyến đường từ trung tâm xã Đắk R'Moan đến cầu Đắk Rung, tuyến đường này UBND thị xã đã giao phòng Quản lý đô thị thị xã phối hợp với UBND xã Đắk R'Moan tiến hành kiểm tra hiện trạng để sửa chữa hư hỏng. Qua kiểm tra, trên tuyến đường từ trung tâm xã Đắk R'Moan đến cầu Đắk Rung có đoạn đường thường xuyên ngập nước, cần phải xây dựng công ngang để thoát nước. Do đó, ngày 27/5/2019, phòng Quản lý đô thị đã có Công văn số 228/CV-QLĐT về việc sửa chữa đường từ trung tâm xã Đắk R'Moan đến cầu Đắk Rung, trong đó yêu cầu UBND xã Đắk R'Moan tổ chức họp dân, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng để hiến đất làm rãnh thoát nước. Khi có kết quả chấp thuận của các hộ dân, UBND thị xã sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị tiến hành các thủ tục tiếp theo để duy tu, sửa chữa tuyến đường trên.

**2. Cử tri Phùng Thị Tám, thôn Tân Bình, xã Đắk R'Moan:** Thi công đường tránh đô thị Gia Nghĩa mức đất thấp hơn đường cũ của thôn 7-8m mà không làm đầu nối giữa đường tránh với đường thôn, vì vậy việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đề nghị nhanh chóng khắc phục tình trạng này.

**Trả lời:** Về việc này, UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND xã Đắk R'Moan kiểm tra thực tế tại vị trí cử tri kiến nghị. Vị trí này nằm trong danh mục các tuyến đường hoàn trả thuộc dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa. Tuy nhiên khi chủ đầu tư dự án đường tránh đề nghị các hộ dân phối hợp bàn giao mặt bằng để thi công đường vượt nối hoàn trả tuyến đường này, các hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng, do đó chủ đầu tư không thể triển khai vượt nối hoàn trả được. Hiện nay, dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa đã thi công xong, hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng và quyết toán công trình. Mặt khác, kinh phí sửa chữa thường xuyên của UBND thị xã còn hạn chế, do đó đề

ngợi các hộ dân tự bỏ kinh phí sửa chữa lại để đảm bảo lưu thông tại đoạn tuyến trên.

**3. Các cử tri Nguyễn Thanh Hùng, thôn Tân Phương, Phạm Văn Thạch, bon Đăk R'Moan, Nguyễn Ngọc Tiến, thôn Tân Phú, xã Đăk R'Moan, thị xã Gia Nghĩa:** Đề nghị thủy điện Đăk R'Tih giải quyết việc bồi thường, tái định cư cho người dân.

**Trả lời:**

- Trường hợp ông Nguyễn Ngọc Tiến, thôn Tân Phú, xã Đăk R'Moan đã có quyết định bố trí tái định cư nhưng chưa bốc thăm, nay có nguyện vọng bốc tái định cư, Công ty Thủy điện Đăk R'Tih đang tiến hành lập thủ tục cho ông Nguyễn Ngọc Tiến bốc thăm và nhận đất tái định cư theo quy định.

- Trường hợp ông Nguyễn Thanh Hùng, thôn Tân Phương và ông Phạm Văn Thạch, bon Đăk R'Moan, xã Đăk R'Moan: Qua rà soát, các chế độ, chính sách của 02 ông đã được bồi thường, hỗ trợ đầy đủ theo quy định.

**4. Cử tri Đặng Văn Hiền thôn Tân Phú, xã Đăk R'Moan, thị xã Gia Nghĩa:** Đề nghị các cấp xem xét khảo sát làm đập chứa nước tưới khu vực xóm I, xóm II, xóm III thôn Tân Phú, xã Đăk R'Moan do thời tiết ngày càng hạn hán.

**Trả lời:** Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển các công trình đập chứa nước, hồ thủy lợi trên địa bàn thị xã đã được UBND tỉnh Đăk Nông phê duyệt tại Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Thủy lợi thị xã Gia Nghĩa giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. UBND thị xã Gia Nghĩa đã đăng ký kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2020-2025 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông, trong đó đã có dự án đầu tư công trình thủy lợi thôn Tân Phú, xã Đăk R'Moan. Sau khi được UBND tỉnh Đăk Nông phê duyệt, UBND thị xã sẽ cân đối nguồn kinh phí để đầu tư công trình nêu trên.

**5. Cử tri Nguyễn Văn Hạp, thôn Tân An, xã Đăk R'Moan, thị xã Gia Nghĩa:** Đề nghị các cấp xem xét quản lý chất lượng giống cây trồng, phân bón trên địa bàn tỉnh và thị xã.

**Trả lời:** Trong tháng 5/2019 thị xã Gia Nghĩa đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông kiểm tra được trên 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa theo quy định tại Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 15/12/2018 của Chính phủ. Sau khi có kết quả kiểm tra từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã sẽ thông báo cụ thể cho cử tri được biết.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã công nhận 06 cây giống đầu dòng (05 giống cây bơ, 01 cây cà phê Dây tại huyện Đăk Mil). Về giống thủy sản chất lượng cao: Hiện có 01 cơ sở cung cấp giống thủy sản chất lượng cao, trụ sở đóng tại bon Jun Jun, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. Về con giống đủ điều kiện theo

tiêu chuẩn: Heo giống của Công ty TNHH Green Farm Asia Đắc Nông và Hợp tác xã Đồng Tiến, gà giống của cơ sở chăn nuôi gà Phúc Thành tại huyện Cư Jút.

Để đảm bảo nâng cao năng suất, cũng như chất lượng cây trồng của hộ gia đình, tránh mua phải giống cây trồng kém chất lượng, các hộ dân khi mua cây giống phải chủ động kiểm tra chất lượng giống cây trồng, lựa chọn các cây giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy chứng nhận giống cây đầu dòng của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri của UBND thị xã Gia Nghĩa./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Đắc Nông;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**